

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๓๐๕/๑๖๒๗๘



กวก. 156.8

๒๗ พ.ย. ๖๗

13.45น.

สค. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ธ13014/67

27 พ.ย. 2567 เวลา 11.20 น.



คณะกรรมการนโยบายและแผน
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ชี้แจงข้อกังวลของกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๘๓๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการชี้แจงข้อกังวลของกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ได้จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในการกำหนดมาตรการการบริหารการนำเข้า ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ มีประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับการขัดต่อพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก เห็นว่าบางมาตรการควรคำนึงถึงข้อพิจารณา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขัดต่อพันธกรณีภายใต้กรอบ WTO โดยขอเรียนชี้แจงในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑) ประเด็นการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าหรือผู้แทนผู้นำเข้าต้องรับซื้อผลผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกรของไทย ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้แก่สินค้ามันฝรั่งของไทยและทำให้มันฝรั่งจากต่างประเทศเสียเปรียบด้านการแข่งขันนั้น ขอเรียนว่าเงื่อนไขการรับซื้อผลผลิตเป็นไปด้วยความสมัครใจระหว่างเกษตรกรภายใต้พันธสัญญา (contract farming) กับโรงงานแปรรูป ซึ่งการทำเกษตรพันธสัญญาดังกล่าวเป็นการจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกมันฝรั่งเพื่อขายให้กับโรงงานมากขึ้น ลดความเสี่ยงด้านราคาจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับโรงงานแปรรูปมีวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานที่แน่นอน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมภายในประเทศ

๒) ประเด็นการบริหารช่วงเวลาการนำเข้า โดยให้นำเข้าในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อจำกัดโอกาสและปริมาณของการนำเข้า การกำหนดมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการนำเข้าสอดคล้องกับสภาพการณ์ของมันฝรั่งในประเทศและต่างประเทศ ลดปัญหาการกระจุกตัวของผลผลิตและรักษาระดับราคาไม่ให้เกิดความผันผวน ซึ่งช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้นำเข้าเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับช่วงที่ผลผลิตของต่างประเทศออกสู่ตลาดและผลผลิตภายในประเทศมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ซึ่งเป็นการสร้างความต่อเนื่องของปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่โรงงานให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปภายในประเทศ

๓) ประเด็น...

๓) ประเด็นการกำหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ในโควตาแต่เพียงผู้เดียวอาจเข้าข่ายเป็นการกำหนดการผูกขาดการนำเข้า ขอเรียนว่าการกำหนดมาตรการดังกล่าว เป็นการใช้ระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการอุปสงค์ ให้สอดคล้องกับผลผลิตและความต้องการปลูกของเกษตรกร ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ที่กำกับดูแลได้มอบหมาย ให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นผู้จัดสรรเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวให้กับเกษตรกรสมาชิกที่มีความประสงค์จะนำเมล็ดพันธุ์ ไปเพาะปลูก โดยปริมาณในโควตา ๓.๑๕ ตัน เป็นปริมาณที่เหมาะสมกับบริบทของตลาดและพื้นที่ในปัจจุบัน อีกทั้งปริมาณดังกล่าวก็สอดคล้องกับปริมาณที่ได้ผูกพันไว้กับ WTO อีกด้วย

ทั้งนี้ มาตรการและเงื่อนไขบริหารการนำเข้าที่กล่าวมาข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาของหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพยายามดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจของไทย และบรรเทา ผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ต่อเนื่องของไทย ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงหลักการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ ให้มากที่สุดเช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆ อีกหลายชนิด อีกทั้งเงื่อนไขการเปิดตลาดดังกล่าวยังเป็นเงื่อนไข เดียวกันกับที่เคยบังคับใช้มาในอดีต ซึ่งไม่ได้มีข้อโต้แย้งหรือข้อทักท้วงมาจากประเทศคู่ค้าแต่อย่างใด ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การบริหารการนำเข้าตามที่เสนอ เพื่อให้การนำเข้าสินค้าดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศและไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตภายในประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนอมล ภิัญโญสินวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๗๓๗

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๗๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hortveggioae@gmail.com